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Fjöldatölur

• Pólland 1.282
• Litháen 233
• Lettland 93
• Danmörk 66
• Bandaríkinn 38
• Þýskaland 62
• Filippseyjar 34
• Bretland 59
• Tailand 24
• Portúgal 70
• Rúmenía 73
• Kína 27
• Spánn 27
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Sjóður sem styður við þátttöku
erlendra barna í íþrótta-og tómstundastarfi 

• Markmið sjóðsins er  að auka virkni og þátttöku 
innflytjenda í Hafnarfirði í íþrótta- og 
tómstundastarfi. Tilgangur sjóðsins er að  koma í 
veg fyrir hindranir og auðvelda gagnkvæma 
aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. 

• Styrkir eru veittir einstaklingum, félögum, 
samtökum og opinberum aðilum. Á 
fjarhagsáætlun þetta árið er gert ráð fyrir að 
sjóðurinn hafi til umráða 500.000 kr. ( sjóðurinn 
kláraðist fyrir sumarið )
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• Velkomin – úrræði fyrir móttöku og samskipti er samskiptatæki til að 
auðvelda móttöku, aðlögun og samskipti við nemendur með annað 
móðurmál en íslensku og foreldra þeirra.

• Frístund / frístundastyrkir / félagsmiðstöðvar / frístundaheimili

• Verkefnið fékk styrk úr Þróunarsjóði Innflytjenda  

• Samstarf milli Hafnarfjarðar, Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða og 
Frístundamiðstöðvarinnar Kamp

• Verkefni lokið ( 2015 /2016 )
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Samráðshópur um málefni innflytjenda ( 2015 )

Í samráðshópnum voru fulltrúar frá leik-og grunnskóla, fjölskyldusviði og  fræðslusviði. 

Verkefni hópsins:

• Að vera samráðsvettvangur um málefni innflytjenda í Hafnarfirði. 

• Að vinna áfram að upplýsingasöfnun varðandi málefni innflytjenda á breiðum grunni. 

• Að vera upplýsandi aðili fyrir ýmsar stofnanir og svið bæjarins um innflytjendamál. 

• Að vera ráðgefandi aðili varðandi móttökuáætlanir sem unnar eru hjá ýmsum stofnunum 
bæjarins. 

• Að vinna bættri upplýsingagjöf fyrir innflytjendur, s.s. á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar. 

• Að vinna áfram að tillögum um útbætur og bætta þjónustu við innflytjendur í Hafnarfirði.

• Að vinna að auknu samráði milli skólastiga; leik- grunn- og framhaldsskóla og 
fjölskyldusviðs.



HAFNARFJARÐARBÆR

Teymi um málefni innflytjenda ( enn starfandi )

• Fagaðilar sem hittast á 
mánaðarlegum fundum

• Þema vorannar: Börn af erlendum 
uppruna

• Umræðuvettfangur fagaðila sem 
sinna þessum málaflokki í 
sveitafélögum og ýmsar stofnanir
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Könnun meðal nemenda í 8-10 bekk  af 
erlendum uppruna (2015 )
• 42 unglingar tóku þátt

• Flestir höfðu sín á því hvað þeir vildu eyða frítímanum sínum og flest 
þeirra voru í skipulögðu starfi af einhverjum toga.

• Ástæða þess að sumir unglingar taki ekki þátt í skipulögðu starfi var 
ótti við að falla ekki í hópinn.

• Tillaga frá þeim var að fá fylgd á æfingar, sumir nefndu fjárskort sé 
ástæða fyrir að þau séu ekki að taka þátt. Einnig tímaskortur.

• Flestir vissu hvert hvert þeir ættu að leita af upplýsingum, en þeir sem 
hafa búið stutt síður.
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Að búa saman í fjölmenningu, virðing, samtal 
og samskipti

• Fjölmenningarfundur í Lækjarskóla  
október 2015

• Mjög góður fundur og var það byrjun 
á því að stofna fjölmenningaráð

• Íbúar fengu tækifæri að koma með 
hugmyndir til að gera bæinn okkar 
betri.
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Að búa saman í fjölmenningu 2017

• Fjölmenningarþing í Hraunseli, 
Flatahrauni 3, 4. maí 2017

• Þar var leitað álits innflytjenda sjálfra 
á þjónustu bæjarins og með hvaða 
hætti megi gera þjónustu bæjarins 
aðgengilegri fyrir alla.

• Á þessum fundi var fjölmenningaráð 
stofnað
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Fjölmenningaráð

• Hlutverk er að vera fjölskylduráði til ráðgjafar í málefnum innflytjenda. Jafnframt er 
Fjölmenningaráð öðrum ráðum og stofununum Hafnarfjarðarnbæjar til ráðgjafar í 
málefnum innflytjenda.

• Kosið til tveggja ára í senn

• Fimm fulltrúar 3 íbúar og 2 pólitiskir fulltrúar

• Ráðið hefur fundað ca 1x mánuði í Húsinu

• Fulltrúar ráðsins eru

Emad Altabbaa
Karólína Helga Símonardóttir
Páll Daníelsson
Juliet Arulcheyran Björnsson
Algardas Slapikas
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Fjölmenningaráð

• Kaffihúsaspjall var haldið á síðustu önn og verður það endurtekið 
núna  þriðjudaginn 16.október kl. 20-22 á Bókakaffi.

• Fjölmenningaráð  leggur áherslu á börn og ungmenni 

• Umræður hafa skapast varðandi húsnæðismál, börn og ungmenni, 
aðgengi að þjónusu í bænum ofl. 

• Velkomin kort til allra sem flytja í bæinn. 

• https://www.facebook.com/Fjölmenningaráð-Hafnarfjarðar-
Multicultural-Council-of-Hafnarfjarðar-2054406324775982/

https://www.facebook.com/Fjölmenningaráð-Hafnarfjarðar-Multicultural-Council-of-Hafnarfjarðar-2054406324775982/
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Aðgengi að upplýsingum

• Vantar að þýða Mínar síður
• Umsóknir

• Kennsla eða leiðbeiningar á síðunni

• Frístundastyrkurinn 
• Vantar að láta þýða

• Ekki hægt að nýta hann í tungumálakennslu

• Heimasíða vantar að hafa hana á fleirum tungumálum
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Fjölmenningaráð vill leggja eftirfarandi tillögur til 
fjölskylduráðs

Fyrst að hækka sjóð bæjarins fyrir börn af erlendum uppruna. Þessi 
sjóður er nýttur fyrir börn af erlendu uppruna sem þurfa af ýmsum 
ástæðum fjárhagslegan stuðning til þess að geta stundað tómstundir. 
Sjóðurinn hefur hjálpað mörgum börnum til þess að stunda sitt 
áhugamál burt séð frá félagslegri eða fjárhagslegri stöðu forráðamanna. 
Í dag er sjóðurinn um 500.000 á ársgrundvelli og óskar ráðið eftir því að 
hann verði hækkaður í 1.000.000 króna á ársgrundvelli og að upphæðin 
sé endurskoðuð árlega. 
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Næsta tillaga nær til tveggja skólastiga í bænum, annars vegar leiksskóla 
og hinsvegar yngrideild grunnskólanna. 

Ráðið hefur miklar áhyggjur af stöðu barna af erlendum uppruna á 
leikskólaaldri. Leikskólinn er mikilvægt skólastig, ekki síður en 
grunnskólastigið en svo ber á að börn af erlendum uppruna eru ekki að fara í 
leikskóla vegna leikskólagjalda sem er kostnaður sem forráðamenn þurfa 
leggja út fyrir. 
Flestir erlendir ríkisborgarar sem búa á Íslandi og hyggjast ætla sækja um 
íslenskan ríkisborgararétt vilja ekki fá stuðning frá félagsþjónustunni vegna 
áhættu að það geti haft áhrif á umsókn þeirra um ríkisborgararétt. Því hefur 
það orðið til þess að börn af erlendum uppruna séu ekki með leikskólavist. 
Telur Fjölmenningarráð Hafnarfjarðar að elsta skólastigið í leikskólum 
Hafnfjarðar verði gjaldfrjálst. Telur ráðið að til þess að sveitafélagið gæti 
jafnréttis verði þessi gjaldfrjálsaþjónusta fyrir öll 5 ára börn bæjarins. 
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Undanþágu frá greiðslu í frístundarheimili vegna 
barna sem eru að hefja skólagöngu á íslandi.

Einnig leggur ráðið til að frístund í fyrstu fjórum bekkjum grunnskóla 
bæjarins sé forráðamönnum kostnaðarlaus fyrstu sex mánuði fyrir þau 
börn sem eru ný flutt til landsins. Þetta ætti að eiga við börn sem hafa 
búið erlendis í fimm ár eða lengur eða eru með annað móðurmál en 
íslensku. 

Félagsleg einangrun barna af erlendum uppruna er vel þekkt og er það í 
hlutverk sveitafélaganna að sporna við því með ýmsum hætti. 
Frístundaheimili bæjarins er góður vettvangur til þess að styrkja 
félagslega stöðu einstaklinga


